

Số: 418/BC-UBND

Kiên Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về chế độ thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẮT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Các Trung tâm Văn hóa Thể thao, Trung tâm Học tập cộng đồng và Đài Truyền Thanh ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) cung ứng cho người dân địa phương các hoạt động về học tập văn hóa, nghề nghiệp, kinh nghiệm sản xuất, chuyên giao khoa học kỹ thuật,...; đáp ứng các nhu cầu hưởng thụ về văn hóa thể thao thông qua các hình thức hội thi, hội diễn, các câu lạc bộ cùng sở thích,...; thông tin phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Hoạt động của 02 Trung tâm và Đài Truyền thanh cùng góp phần tuyên truyền, phổ biến trực tiếp các chủ trương, đường lối, kiến thức pháp luật của Đảng và Nhà nước, của chính quyền địa phương đến người dân.

Sau nhiều năm triển khai chủ trương và xây dựng thiết chế văn hóa theo hướng dẫn của Trung ương, với điều kiện thực tế của địa phương, đến nay toàn tỉnh có 105/145 Trung tâm Văn hóa Thể thao xã đã được đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng. Phần lớn tổ chức, bộ máy nhân sự các Trung tâm chưa được hình thành, thiếu đội ngũ quản lý có chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện chỉ có 6 xã có 02 cán bộ phụ trách; 12 xã có 01 cán bộ phụ trách; 02 xã có cán bộ kiêm nhiệm và những cán bộ phụ trách, kiêm nhiệm hiện chưa có chính sách hỗ trợ đối với những công việc mình phụ trách, kiêm nhiệm. Hàng năm, mỗi Trung tâm được đầu tư cho hoạt động bình quân 20.000.000đ/năm. Đây là mức đầu tư chưa đáp ứng cho các Trung tâm hoạt động theo yêu cầu thực tiễn đặt ra. Và hiện tại không ít Trung tâm thiết bị, phương tiện hoạt động của nhiều Trung tâm đang trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, có những nơi, phương tiện hư hỏng nhưng địa phương không có kinh phí hỗ trợ việc mua sắm mới hoặc sửa chữa. Từ đó,



hoạt động văn hóa và thể thao diễn ra tại các Trung tâm còn ít; nội dung, hình thức hoạt động nghèo nàn, không thu hút được quần chúng đến tham gia...từ đó không phát huy được chức năng, nhiệm vụ.

Đối với Đài Truyền thanh cấp xã, toàn tỉnh có 68 Đài Truyền thanh, 1.247 cụm loa truyền thanh không dây, với hơn 2.494 loa phóng thanh, đảm bảo tầm bao phủ khoảng 70% trên địa bàn. Hiện nay, 21/68 Đài có thiết bị máy phát sóng FM đã xuống cấp, làm giảm công suất phát sóng nhưng chưa được đầu tư, nâng cấp, từ đó ảnh hưởng đến âm thanh và chất lượng phát sóng, nhất là tình trạng nhiễu sóng ở các cụm loa không dây. Tình trạng trang thiết bị xuống cấp, đầu tư không đồng bộ, dẫn đến nhiều trạm không đảm bảo việc tiếp âm, tiếp sóng các Đài Trung ương và Đài tỉnh, huyện theo quy định. Toàn tỉnh có 75 cán bộ phụ trách công tác quản lý, vận hành, kiêm nhiệm phụ trách cả nội dung và kỹ thuật nhưng không có chính sách hỗ trợ đối với những công việc mình kiêm nhiệm. Một số nơi thành lập ban biên tập nội dung tuyên truyền do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, hoặc Phó Trưởng Ban Tuyên giáo làm trưởng ban. Về trình độ chuyên môn: Đại học, cao đẳng 9 người; trung cấp 29 người. Khoảng 50% cán bộ phụ trách được tập huấn chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và kỹ thuật khai thác thiết bị thông tin và truyền thông, còn lại chưa có chuyên môn nghiệp vụ và thường xuyên bị thay đổi vị trí công tác. Với hiện trạng nguồn nhân lực chưa có chuyên môn và thường xuyên thay đổi vị trí công tác gây ảnh hưởng đến công tác vận hành các Đài cũng như các công tác chuyên môn khai thác tin bài. Các Đài Truyền thanh xã hoạt động hoàn toàn nhờ vào ngân sách địa phương. Tuy nhiên, đa số các xã chỉ cho hoạt động truyền thanh xã thấp so với mức kinh phí được cấp có thẩm quyền cấp. Với mức kinh phí này, hoạt động tại Đài Truyền thanh xã không đủ kinh phí để sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, không có kinh phí để hoạt động và chi trả nhuận bút cho các cộng tác viên...

Hiện toàn tỉnh có 145/145 xã, phường, thị trấn thành lập được Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, đạt 100%; có 33 trung tâm có trụ sở riêng, các trung tâm còn lại chưa có phòng làm việc ổn định phải mượn hoặc ngồi tạm tại Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, trường học, bưu điện, nhà văn hóa xã,... trang thiết bị, dụng cụ làm việc chưa được trang bị đầy đủ. Về mặt nhân sự, tổng số cán bộ quản lý, giáo viên các Trung tâm Học tập cộng đồng cấp xã là 681 người, trong đó cán bộ quản lý là 393 người (01 Giám đốc là Phó Chủ tịch UBND cấp xã, 02 Phó Giám đốc là Chủ tịch Hội Khuyến học xã và Hiệu trưởng Trường tiểu học hoặc trung học cơ sở kiêm nhiệm), giáo viên được biệt phái từ các trường tiểu học hoặc trung học cơ sở sang làm việc tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã là 82 giáo viên, còn lại là kiêm nhiệm kế toán, thủ quỹ; hiện tại còn 63 trung tâm chưa biệt phái được giáo viên sang làm việc; những cán bộ quản lý, phụ trách kiêm nhiệm này không có chính sách hỗ trợ đối với những công việc mình kiêm nhiệm. Ngoài đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định, các trung tâm còn huy động 474 giáo viên, cộng tác viên tham gia thỉnh giảng giảng các lớp theo nhu cầu của người học góp phần nâng cao kiến thức khoa học cho học viên. Hằng năm, các Trung tâm đã tổ chức và phối hợp tổ chức bồi dưỡng cho hơn 253.600

học viên ở các lớp phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật,... Về kinh phí hoạt động, định kỳ hằng năm các trung tâm được cấp kinh phí hoạt động trung bình khoảng 20 triệu đồng/Trung tâm, chủ yếu đảm bảo cho việc chi phụ cấp kiêm nhiệm và văn phòng phẩm, riêng giáo viên biệt phái vẫn phân công dạy một số tiết tại trường để đảm bảo chế độ lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định tại đơn vị cử đi làm việc.

Tuy nhiên nếu mỗi thiết chế văn hóa, thông tin và giáo dục nói trên đều phải xây dựng cơ sở vật chất, cụ thể là hội trường, các phòng chức năng, đồng thời cũng tồn tại song song với Hội trường chỉ dùng để tổ chức các cuộc hội họp của cấp ủy và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã, phường, thị trấn thì sẽ rất lãng phí (về kinh phí xây dựng, phí quản lý) nhất là không khai thác hết công năng của công trình. Do đó, việc sáp nhập 02 Trung tâm và Đài Truyền thanh là cần thiết; sẽ tiết kiệm được kinh phí quản lý, điều hành do đội ngũ quản lý được tinh giản và sắp xếp hợp lý hơn (như: giảm 01 chức danh Giám đốc, giảm 01 chức danh Phó Giám đốc, sử dụng chung đối với chức danh kế toán, thủ quỹ...), có thể bổ sung kinh phí hoạt động cho nhau trong các lĩnh vực hoạt động giống nhau, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được cấp. Quá trình tổ chức hoạt động có những nội dung tương đồng hoặc trùng lặp có thể phối hợp để nâng cao hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa – thông tin, thể dục thể thao, truyền thanh, học tập tập cộng đồng; ngày 27/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1611/UBND-VHXH về việc hợp nhất Trung tâm Học tập cộng đồng, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh xã, phường, thị trấn thành Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn. Việc sáp nhập Trung tâm Văn hóa Thể thao, Trung tâm Học tập cộng đồng và Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng là chủ trương đúng đắn, hợp lý trong điều kiện thực tế tại các địa phương, qua đó phát huy tính thống nhất trong việc chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sắp xếp, tinh gọn nhân sự kiêm nhiệm tại các đơn vị, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương xây dựng đề án tổ chức bộ máy, nhân sự tại Trung tâm, dự kiến như sau:

- Ban Chủ nhiệm:

+ Chủ nhiệm: do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phụ trách văn hóa – xã hội kiêm nhiệm.

+ Phó Chủ nhiệm: có 02 Phó Chủ nhiệm, trong đó:

01 công chức văn hóa – xã hội kiêm Phó Chủ nhiệm thường trực, phụ trách hoạt động văn hóa, thể thao;

01 viên chức của trường tiểu học hoặc trung học cơ sở kiêm Phó Chủ nhiệm, phụ trách lĩnh vực phổ cập giáo dục – chống mù chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục.

- Kế toán, thủ quỹ của Trung tâm do kế toán, thủ quỹ của ngân sách Ủy ban nhân dân cấp xã kiêm nhiệm.

- Cộng tác viên, nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ.

Xuất phát từ thực tiễn các quy định của pháp luật chưa có chế độ, chính sách hỗ trợ cho những người phụ trách hoặc kiêm nhiệm các chức danh tại các thiết chế văn hóa, thông tin và giáo dục cấp xã, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chế độ thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang là cần thiết, nhằm góp phần khuyến khích tinh thần và nâng cao trách nhiệm của người làm công tác nói riêng cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã nói chung.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Quy định này xây dựng là cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật về chế độ thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, các địa phương trong triển khai thực hiện; động viên kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức liên quan yên tâm công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hoạt động hiệu quả, thiết thực.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

Nội dung chính sách: Chế độ thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

1. Xác định vấn đề bất cập

Trung tâm Văn hóa Thể thao, Trung tâm Học tập cộng đồng và Đài Truyền Thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có tổng số 700 cán bộ phụ trách, kiêm nhiệm tại 3 đơn vị. Trong đó: Trung tâm Văn hóa Thể thao có 6 xã có 02 cán bộ phụ trách, 12 xã có 01 cán bộ phụ trách, 02 xã có cán bộ kiêm nhiệm; Đài Truyền Thanh cấp xã có 75 cán bộ phụ trách công tác quản lý, vận hành, kiêm nhiệm phụ trách cả nội dung và kỹ thuật; Trung tâm Học tập cộng đồng có 599 cán bộ quản lý, phụ trách. Hầu hết các cán bộ quản lý, phụ trách, kiêm nhiệm tại 3 đơn vị này đều chưa có chính sách hỗ trợ đối với những công việc mình quản lý, phụ trách, kiêm nhiệm.

Ngày 27/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1611/UBND-VHXXH về việc hợp nhất Trung tâm Học tập cộng đồng, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh xã, phường, thị trấn thành Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn. Việc sáp nhập Trung tâm Văn hóa Thể thao, Trung tâm Học tập cộng đồng và Đài Truyền thanh thành

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng là chủ trương đúng đắn, hợp lý trong điều kiện thực tế tại các địa phương, qua đó phát huy tính thống nhất trong việc chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sắp xếp, tinh gọn nhân sự kiêm nhiệm tại các đơn vị, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có chính sách hỗ trợ đối với các chức danh kiêm nhiệm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Đảm bảo quy định về chế độ thù lao kiêm nhiệm đối với các chức danh thuộc Trung tâm, làm cơ sở pháp lý để thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo việc thực hiện đúng quy trình, đúng pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành có liên quan và tình hình thực tế về hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở của tỉnh Kiên Giang.

- Nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả tại các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, tạo cơ chế cho các địa phương hoạt động đúng quy định.

3. Giải pháp thực hiện

3.1. Phương án 1:

- Không hợp nhất Trung tâm Học tập cộng đồng, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh xã, phường, thị trấn thành Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.

- Ngân sách địa phương chỉ chi đối với hoạt động thường xuyên hàng năm của 3 đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể thao, Trung tâm Học tập cộng đồng và Đài Truyền Thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định.

3.2. Phương án 2:

Ban hành Nghị quyết quy định về chế độ thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang:

- Chủ nhiệm Trung tâm được hưởng chế độ thù lao kiêm nhiệm theo hệ số 0,70 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

- Phó Chủ nhiệm Trung tâm được hưởng chế độ thù lao kiêm nhiệm theo hệ số 0,50 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

- Kế toán được hưởng chế độ thù lao kiêm nhiệm theo hệ số 0,30 lần mức lương cơ sở/người/tháng.



- Thủ quỹ được hưởng chế độ thù lao kiêm nhiệm theo hệ số 0,20 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

4. Đánh giá tác động của giải pháp

4.1. Phương án 1:

- Lợi ích:

Ngân sách Nhà nước hàng năm tiết kiệm được 5.703.720.000/năm.

- Tiêu cực:

+ Công tác quản lý tại 3 đơn vị còn nhiều bất cập, chưa có sự phân định rõ về cơ chế quản lý, sự phối hợp tổ chức hoạt động. Các chức danh chưa được bố trí đúng theo yêu cầu về năng lực công tác; chưa thường xuyên được tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để tác nghiệp hiệu quả.

+ Nếu mỗi thiết chế văn hóa, thông tin và giáo dục nói trên đều phải xây dựng cơ sở vật chất, cụ thể là hội trường, các phòng chức năng, đồng thời cũng tồn tại song song với Hội trường chỉ dùng để tổ chức các cuộc hội họp của cấp ủy và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã, phường, thị trấn thì sẽ rất lãng phí (về kinh phí xây dựng, phí quản lý) nhất là không khai thác hết công năng của công trình.

4.2. Phương án 2:

- Lợi ích:

Nghị quyết quy định về chế độ thù lao kiêm nhiệm đối với các chức danh thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang sẽ tác động đến đối tượng được thụ hưởng chính sách như sau:

+ Ổn định bộ máy tổ chức đối với các thiết chế văn hóa – thông tin, thể dục thể thao, truyền thanh, học tập tập cộng đồng cơ sở.

+ Là cơ sở pháp lý để duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý của hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao, phát thanh – truyền hình, học tập cộng đồng cơ sở trên địa bàn tỉnh. Giúp cán bộ quản lý và chuyên trách, kiêm nhiệm tại địa phương yên tâm công tác.

+ Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện tại địa phương.

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa – thông tin, thể dục thể thao, truyền thanh, học tập tập cộng đồng theo chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương.

Đồng thời, việc vận dụng Quyết định số 2563/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn” quy định: Mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm cho người quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao nông thôn là: Giám đốc Trung tâm kiêm nhiệm hưởng hệ số 0,70 mức lương cơ sở/người/tháng; Phó Giám đốc Trung tâm kiêm nhiệm hưởng hệ số 0,50 mức lương cơ sở/người/tháng; Vận dụng Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng và một số chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, quy định: *“Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định với mức không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung.”*; từ đó đề xuất: Kế toán được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm theo hệ số 0,30 mức lương cơ sở/người/tháng; Thủ quỹ được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm theo hệ số 0,20 mức lương cơ sở/người/tháng là phù hợp.

- Tiêu cực:

Ngân sách Nhà nước chi 5.703.720.000/năm cho chế độ thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nhất trí với đề xuất theo Phương án 2 (Ban hành Nghị quyết quy định về chế độ thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang).

III. LẤY Ý KIẾN

Các hình thức lấy ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá tác động: Dự thảo báo cáo tác động cùng các hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết được lấy ý kiến bằng nhiều hình thức và nhiều đối tượng khác nhau:

- Đăng tải toàn văn hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

- Lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết: Ngày 16/10/2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Công văn số 1124/SVHTT-QLVH về việc lấy ý kiến các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định về chế độ thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; đồng thời

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Công văn số 1464/UBND-KGVX ngày 20/10/2020 gửi các Bộ, ngành có liên quan lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết nêu trên. Kết quả, có 23 ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó, có 17 cơ quan, đơn vị, địa phương thống nhất, 06 cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý về nội dung.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định. Định kỳ hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện chính sách và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chính sách này./. 42

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở: VHHT, TP, TC, GDĐT, TTTT, NV;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng: KGVX, TH, KT;
- Lưu: VT, ltram (01b).

**T. M. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Thành

Lâm Minh Thành

